

## ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 12 ราย (ประกาศ 17 ส.ค.59)

นำเสนอเมื่อ : 19 ส.ค. 2559

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ตามที่ ก.ค.ศ.

ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่  
ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น  
มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  
12 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ



ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก.ค.ศ. พิจารณานั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒ ราย เป็นผู้มีความคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ยื่นคัดค้านที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ [www.otepec.go.th](http://www.otepec.go.th) โดยลงชื่อผู้คัดค้านตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ และหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคำร้องคัดค้านและคำร้องคัดค้านฟังขึ้น ก.ค.ศ. จะยุติการประเมิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด](#)

[แบบฟอร์มเพื่อยื่นคัดค้าน](#)

[click ยื่นคัดค้านออนไลน์](#)

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. 17 ส.ค.2559](#)